







สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

22 มกราคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ถ่านไอออน สอน./ รพ.สต.	
<p>จนท.สอน./ รพ.สต.ถ่ายโอน 40% ขอย้ายกลับ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ประชาไท, ผู้จัดการ, hfocus, thebangkokinsight, thaigov, thailandplus)</p> <p>- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิระดับ 11) และประธานคณะอนุกรรมการ MIU วิชาการและติดตามประเมินผลถ่ายโอนภารกิจ สอน./รพ.สต. ให้แก่ อบจ. กล่าวว่า หลังจากมีการถ่ายโอนภารกิจตั้งแต่ 1 ต.ค. 2565 จากการติดตามประเมินผล พบว่า บุคลากรกว่า 40 % ที่โอนย้ายไปมีความต้องการขอย้ายกลับ สร. เนื่องจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ความไม่พร้อมในการรับถ่ายโอนของ อบจ. ระบบใหม่ยังไม่ลงตัว ระเบียบต่าง ๆ และแนวทางการดำเนินงานยังไม่ชัดเจน 2.ภาระงานเพิ่มมากขึ้น บุคลากรไม่เพียงพอต่องาน และความไม่มั่นคงทางการเงินของ ขณะที่บุคลากร อบจ. ไม่เพียงพอและไม่มีความรู้ด้านสาธารณสุข ทำให้ประชาชนเสียผลประโยชน์ 3. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทำงาน โดยลูกจ้างมีโอกาสก้าวหน้าค่อนข้างยากและไม่มีความชัดเจน ไม่เป็นไปตามโครงสร้าง การปรับเงินเดือนขึ้นน้อยกว่า เงินเวรน้อยกว่าสวัสดิการและเงินค่าตอบแทนต่าง ๆ ได้ไม่เท่าเดิม ทั้งยังมีปัญหาสิทธิการรักษาพยาบาลที่ได้ไม่เท่าเดิม 4. ระบบการทำงานของ อบจ. ไม่เอื้อต่อการทำงานของ รพ.สต. แนวทางการปฏิบัติงานยุ่งยาก ซับซ้อน ขอบเขตงานทันสมัยไม่ชัดเจน ที่สำคัญอบจ. ไม่มีทันตแพทย์รองรับการให้บริการทันตสุขภาพ และ 5. ความรู้สึกหลังการโอนย้าย ไม่ชอบระบบทางการเมืองแนวนโยบายก่อนกับหลังถ่ายโอนไม่สามารถทำตามได้จริง ทั้งนี้ มีบุคลากรส่วนหนึ่งระบุว่า ไม่ได้อยากโอนย้าย แต่อยากทำงานที่ รพ.สต.เหมือนเดิม และขอให้ สร. หาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ประสงค์โอนย้ายกลับ ภายในปี 2568 	
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ติดตามนโยบายเงินนําร่องท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, nationtv, thaipbs, pptvhd36, amarintv, INN) - น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ติดตามนโยบายของทางการจีนอย่างใกล้ชิด ที่จะนําร่องให้ชาวจีนเดินทางออกไปท่องเที่ยวต่างประเทศแบบหมู่คณะได้ใน 20 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. 66 เป็นต้นไป และมั่นใจว่าข้อกำหนดที่มีการดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป จะส่งผลดีต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทย และสามารถควบคุมสถานการณ์โควิด 19 ให้อยู่ในขอบเขตที่จำกัดได้พร้อมกำชับ สธ. ก.คมนาคม และก.การท่องเที่ยวและกีฬา ติดตามรายละเอียดข้อกำหนดและเตรียมการทุกด้านให้พร้อม 2. เตือนจับตา XBB.1.5 สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. แนวหน้า เว็บไซต์ (แนวหน้า, บ้านเมือง, ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, ประชาชาติ, สยามรัฐ, nationtv, isaranews, thebangkokinsight) - นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณ์ฯ เตือนจับตาโควิด 19 สายพันธุ์ XBB.1.5 ระบาดในไทย ขณะนี้เป็นสายพันธุ์หลักในอเมริกา ติดต่อได้ง่าย มีอำนาจในการแพร่กระจายสูง และหลบหลีกภูมิคุ้มกันที่เกิดจากวัคซีนได้มากที่สุด ทำให้ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือเคยติดเชื้อมาแล้วก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อสายพันธุ์นี้ได้ 3. แนะกินหมู่กระทะปลอดลดเสี่ยงโควิด 19 สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (acnews, TNN, thaipbs, ejan, thailandplus) - นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. แนะนำวิธีรับประทานอาหารประเภทปิ้งย่าง หมูกระทะ ให้ห่างไกลโควิด 19 ในช่วงเทศกาล โดยเลือกร้านที่ถูกสุขอนามัย อุปกรณ์สะอาด พนักงานสวมหน้ากากอนามัย จัดที่นั่งรับประทานอาหาร มีระยะห่าง ไม่เบียดเสียด ใช้น้ำร้อนให้สุกถึงข้างใน แยกจาน ชาม ช้อน ถ้วยน้ำจิ้ม แก้วน้ำ แยกตะเกียบอาหารดิบ อาหารสุก ไม่คีบอาหารให้กันไปมา ไม่ใช้มือหยิบจับอาหาร ไม่ควรพูดคุยข้ามโต๊ะ ตะโกน หัวเราะ หรือส่งเสียงดัง ต้องคำนึงถึงความสะอาด สุขลักษณะ และมีพฤติกรรมที่ดีในการรับประทานอาหาร 4. สถานการณ์ต่างประเทศ สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, แนวหน้า) - จีน ผู้เชี่ยวชาญเผย 80% ของผู้คนในประเทศติดโควิดแล้ว 	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- ญี่ปุ่น เตรียมปรับโควิดเป็นไข้หวัด เตรียมพิจารณายกเลิกข้อแนะนำสวมหน้ากากและระบบฉีดวัคซีน</p>	
<p> กัญชา</p>	
<p>แพ้กัญชาสมองขาดเลือด สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ ch7 - นพ.วิพุธ กอจรัญจิตต์ แพทย์ประจำบ้านโรงพยาบาลราชวิถี โพสต์เล่าอาหารร้านใส่กัญชาไม่บอก เวียนหัว คอแห้ง ความทรงจำขาด ๆ หาย ๆ ผลตรวจปัสสาวะพบกัญชา สมองขาดเลือดชั่วคราว ไม่รู้จริง ๆ ว่าร้านไหนใส่และจะใส่ทำไม ส่วนคนออกนโยบายช่วยออกมาบอกที่ว่ามีเพื่อการแพทย์อย่างไร? พร้อมเตือนกินสตรีฟุตต้องระวัง</p>	-
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>เตือนจุดประทัดระว่างอากาศหึ่ง สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, mcot, newtv, ChiangmaiNews) - นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เตือนประชาชนจุดประทัดช่วงเทศกาลตรุษจีน ให้ระมัดระวังอันตรายทั้งจากอาการหึ่ง รวมถึงอาการบาดเจ็บทางผิวหนัง ซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ ทั้งยังอาจได้รับอันตรายจากสารเคมีหลายชนิด และอาจก่อให้เกิดอัคคีภัยด้วย</p>	-
<p>เร่งตามหาแหล่งผลิตแชมพูปลอม สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, บ้านเมือง, มติชน) - ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ ออย. กล่าวถึงกรณีที่ประชาชนซื้อแชมพูยี่ห้อดังจากร้านค้าใกล้บ้านมาใช้แล้วมีอาการคันศีรษะและหนังศีรษะลอก ตรวจสอบเปรียบเทียบเนื้อแชมพูติดสังเกต สอบถามร้านพบซื้อแชมพูราคาถูกจากรถที่วิ่งมาขาย ว่า เจ้าหน้าที่ ออย. และเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งสืบหาแหล่งผลิตแชมพูปลอมดังกล่าวเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย และขอแนะนำร้านค้า ผู้บริโภค ให้เลือกซื้อเครื่องสำอางจากผู้ขายที่น่าเชื่อถือ มีหลักแหล่งแน่นอน ผลิตภัณฑ์ต้องมีฉลากภาษาไทยระบุข้อความครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่ซื้อผลิตภัณฑ์มาแล้ว หากพบว่าภาชนะบรรจุ หรือเนื้อผลิตภัณฑ์แตกต่างจากเดิมที่เคยใช้ สงสัยว่าจะเป็นเครื่องสำอางปลอม ด้อยคุณภาพ หรือเป็นเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ สามารถร้องเรียน แจ้งเบาะแสมายังสายด่วน ออย. โทร.1556 เฟซบุ๊ก FDAThAI ไลน์บัญชีทางการ @FDAThAI อีเมล 1556@fda.moph.go.th หรือแจ้งที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ</p>	-
<p>ออย. แนะนำใช้ผลิตภัณฑ์โลยู่อย่างถูกวิธี สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (mcot, ch7, thailandplus) - ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ ออย. เผย จากข้อมูลของกรมควบคุมโรคที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกและมาลาเรียในปี 2565 สูงกว่าปี 2564 ถึง 4.5 และ 3 เท่าตามลำดับ และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2566 แนะนำข้อมูลเบื้องต้นในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคดังกล่าว คือ ต้องระมัดระวังไม่ให้โดนยุงกัด หนึ่งในวิธีการป้องกันอย่างง่าย คือ การใช้ผลิตภัณฑ์โลยู่ ซึ่งมีทั้งรูปแบบการทาหรือฉีดพ่นผิวหนัง จัดเป็นวัตถุอันตราย ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ ออย. จึงควรใช้อย่างระมัดระวัง อ่านฉลากและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ควรเก็บผลิตภัณฑ์ในที่มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง ปิดฝาให้สนิท อย่าให้ถูกแสงแดด เปลวไฟ หรือความร้อน ควรใช้เฉพาะที่และเมื่อจำเป็นเท่านั้น ก่อนใช้ควรทดสอบการแพ้ โดยการทาหรือพ่นที่บริเวณข้อพับแขน และล้างมือทุกครั้งหลังใช้ผลิตภัณฑ์</p>	-
<p>ชวนหญิงตั้งครรภ์ตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ฟรี สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ) - นพ.สุเทพ เพชรมาก หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สธ. และผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 6 ให้สัมภาษณ์ว่า รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี ได้จัดโครงการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง ทาง รพ. จึงขอชวนหญิงตั้งครรรภ์ 14-18 สัปดาห์ ตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ฟรี ทุกสิทธิ ทุกกลุ่มอายุ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ หลังมีข้อมูลคาดการณ์ว่า ในจังหวัดอาจมีเด็กกลุ่มอาการดาวน์ประมาณปีละ 7 ราย หรือประมาณ 0.2%</p>	-
<p>ผลักดันนโยบายและมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสิทธิ UCEP สื่อนำเสนอ : นสพ.ข่าวสด - น.ส.สุรรัตน์ ตริมิตรคา ประธานคณะอนุกรรมการด้านบริการสุขภาพ สภาองค์กรของผู้บริโภค กล่าวว่า สภาองค์กรของผู้บริโภค ได้จัดทำเสนอข้อเสนอนโยบายและการคุ้มครองผู้บริโภคกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต ดังนี้ 1.ขอให้ทบทวนเกณฑ์ประเมินคัดแยกระดับความฉุกเฉินในสิทธิ UCEP โดยพิจารณาจากแนวทางสิทธิ UCEP Plus ที่ครอบคลุมให้กลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน สามารถเข้ารับการรักษา รพ.ได้ทันที จนกว่าจะหายป่วยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ 2.ขอให้กำหนดการคิดอัตราค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ UCEP กรณีที่ไม่สามารถส่งต่อผู้ป่วยหลังพ้นภาวะฉุกเฉินวิกฤต 72 ชม. ไปยัง รพ.ตามสิทธิได้ อัน</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เนื่องจากข้อจำกัดของระบบและความไม่เพียงพอของ รพ. จนกว่าจะหาเตียงได้ โดย 30 ม.ค. นี้จะจัดประชุมเสวนา "การผลักดันนโยบายและมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสิทธิ UCEP" เพื่อให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ยกระดับช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินทางทะเล</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์</p> <p>- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินทางทะเล รวมถึงประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ฉุกเฉินทางทะเล เพื่อคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพมาตรฐานทางการแพทย์ที่กฎหมายกำหนด</p>	-